

Số: 19/BC - HĐND

Nam Định, ngày 25 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khoá XVIII, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thành phố Nam Định tổ chức 20 cuộc tiếp xúc cử tri ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền 66 vấn đề cụ thể (trong đó 27 vấn đề đã được trả lời nhưng cử tri tiếp tục có ý kiến) thuộc 8 lĩnh vực. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh còn tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh tại các buổi tiếp công dân thường kỳ của đại biểu HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh và chuyển đến UBND tỉnh cùng các ngành chức năng giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết tại kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh những vấn đề sau:

I. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ MỚI CỦA CỬ TRI VỚI KỲ HỌP

1. Về nông nghiệp, nông thôn

- *Cử tri huyện Vụ Bản kiến nghị:* UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng triển khai kè bờ đê sông Sắt đoạn từ Cống Vương đến đầu cầu thuộc thôn Chiều để khắc phục tình trạng xói lở và bảo đảm an toàn khi mùa mưa bão đang đến gần.

- *Cử tri huyện Mỹ Lộc phản ánh và kiến nghị:* Vị trí điểm canh đê số 5 (thuộc địa bàn xã Mỹ Tân) hiện nay là điểm giao cắt giao thông có độ dốc cao trong khi mật độ lưu thông lớn đang làm che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo ngành chức năng xem xét cho dỡ bỏ hoặc di chuyển điểm canh số 5 sang vị trí hợp lý để đảm bảo an toàn giao thông.

- *Cử tri huyện Nam Trực kiến nghị:* UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng khảo sát tuyến đê bồi qua các xã (Nam Thắng, Điền Xá, Tân Thịnh) để duy tu, bảo dưỡng nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mùa mưa bão.

- *Cử tri huyện Trục Ninh kiến nghị:* UBND tỉnh xem xét, bố trí ngân sách đầu tư kiên cố hóa kênh Cổ Lễ - Cát Chử đáp ứng công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và đảm bảo công tác phòng chống lụt bão.

- *Cử tri huyện Xuân Trường phản ánh và kiến nghị:* Tuyến đê Hữu Hồng thuộc án phận xã Xuân Phú với chiều dài 1km nhưng có tới 4 barie chắn đường nhưng không có hiệu quả. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét gỡ bỏ đê bảo đảm giao thông và bảo vệ đê điều.

- *Cử tri huyện Giao Thủy phản ánh và kiến nghị:*

+ Hiện nay, khâu lựa chọn, sản xuất giống lúa phù hợp với điều kiện địa phương và cho năng suất cao trên địa bàn còn yếu. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng nghiên cứu, sản xuất giống lúa phù hợp, cho năng suất, chất lượng hiệu quả cao, mang thương hiệu riêng của tỉnh góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất cho người nông dân.

+ UBND tỉnh sớm triển khai xây dựng nhà máy nước sạch phục vụ đời sống nhân dân các xã Giao Thịnh, Giao Phong, Bạch Long, Giao Yên, Thị trấn Quát Lâm.

+ Tuyến đê biển trên địa bàn huyện Giao Thủy (nhất là đoạn tuyến từ xã Giao Xuân đến Thị trấn Quát Lâm) mặc dù đã được nhà nước quan tâm đầu tư kiên cố hóa, tuy nhiên do tác động của thiên tai, triều cường nhiều đoạn đê bị sạt lở, lún, nứt, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và cuộc sống của nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, đầu tư kinh phí để nâng cấp, kiên cố hóa những đoạn, tuyến tiếp giáp, chịu tác động trực tiếp của sóng biển để đảm bảo an toàn cho nhân dân và đủ sức chống chịu những cơn bão trên cấp 10.

+ Hiện nay, trên tuyến đê biển xã Giao Hải có bến cá tạm, là nơi ra vào của hàng trăm tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản hàng ngày, không đảm bảo an toàn, gây mất an ninh, trật tự. Đề nghị UBND tỉnh sớm có kế hoạch xây dựng cảng cá tại địa điểm trên để đáp ứng nhu cầu mua bán hải sản của nhân dân địa phương, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão và tình hình an ninh, trật tự.

- *Cử tri huyện Hải Hậu phản ánh và kiến nghị:* Hiện nay, tiến độ thi công sửa chữa tuyến đê biển trên địa phận xã Hải Hòa quá chậm không đảm bảo công tác phòng chống lụt bão trong thời gian tới. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công.

- *Cử tri các huyện Vụ Bản và Nghĩa Hưng phản ánh và kiến nghị:* Tại Công văn số 328/UBND-VP3 ngày 28/4/2017 hướng dẫn các địa phương có nhu

câu chuyển đổi những diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản và trồng các loại cây khác phải đảm bảo một trong số các yêu cầu đó là mỗi vùng chuyển đổi phải có quy mô tối thiểu 10ha để chuyển đổi. Hiện nay, người dân nhiều địa phương đang có nhu cầu chuyển đổi nhưng diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả và đất xen kẹt, đất giáp khu dân cư không đủ diện tích tối thiểu 10ha để chuyển đổi. Đề nghị UBND tỉnh có cơ chế tạo điều kiện cho nhân dân những trường hợp trên được chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất hai lúa kém hiệu quả.

2. Về tài nguyên, môi trường

- Cử tri thành phố Nam Định phản ánh và kiến nghị:

+ Trụ sở của công ty Cảng Nam Định (phường Năng Tĩnh) để hoang hóa, sử dụng sai mục đích (cho thuê, chuyển nhượng..) nhiều năm, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của công ty Cảng Nam Định để có biện pháp xử lý phù hợp.

+ Hiện nay, diện tích trường tiểu học Phạm Hồng Thái không đáp ứng được quy định về diện tích của trường trọng điểm chất lượng cao, đề nghị UBND tỉnh quan tâm, thu hồi và bàn giao toàn bộ diện tích đất tại phố Bến Ngự - phường Phan Đình Phùng (trụ sở cũ của Sở Lao động, Thương binh và xã hội) cho thành phố để mở rộng diện tích trường tiểu học Phạm Hồng Thái.

- Cử tri huyện Vụ Bản phản ánh và kiến nghị: Hiện nay có rất nhiều trang trại, gia trại chăn nuôi lợn và các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở hai bên bờ xả nước thải ra sông Sắt. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với ngành chức năng tỉnh Hà Nam kiểm tra việc xử lý nước thải của các hộ dân khi xả ra sông Sắt để hạn chế ô nhiễm nguồn nước.

- Cử tri huyện Ý Yên phản ánh và kiến nghị: Một số thôn thuộc xã Yên Trung bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường do bãi rác của các thôn giáp ranh thuộc huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam) và xác động vật, rác thải trôi từ đầu nguồn sông Kênh Thủy thuộc huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam). Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các ngành chức năng tỉnh Hà Nam kiểm tra, có biện pháp xử lý.

- Cử tri huyện Mỹ Lộc phản ánh và kiến nghị UBND tỉnh:

+ Trong quá trình thi công quốc lộ 10 (1999- 2001), UBND tỉnh đã ban hành số 1587/QĐ-UBND ngày 26/10/1999 về việc thu hồi và giao đất tạm thời cho Ban quản lý dự án 18 mượn để thi công quốc lộ 10 của 116 hộ dân với diện tích 6086,5m². Sau khi thi công xong, Ban quản lý dự án không trả tiền, phần

diện tích đất mượn trên ko sử dụng được nằm trong ta luy chân đường hai bên QL10. Đề nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi toàn bộ diện tích đất trên và đền bù cho nhân dân theo giá hiện hành.

+ Xem xét, lựa chọn nhà đầu tư có công nghệ cao trong xử lý rác thải khi xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại xã Mỹ Thành để đảm bảo môi trường sống cho nhân dân.

+ Chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, quan trắc môi trường tại khu vực Nghĩa trang Thanh Bình (mặc dù công ty đã thường xuyên gửi báo cáo và kết quả quan trắc môi trường đến UBND huyện); kiểm tra tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường tại các công ty ở Khu công nghiệp Mỹ Trung.

+ Chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng nước thải của thành phố Nam Định: qua kênh dẫn ra sông Hồng (khu vực trạm bơm Quán Chuột), ra sông Vĩnh Giang (đoạn từ cầu Viêng qua cầu Bùi Mỹ Phúc về Lộc Hòa) và tình trạng đốt rác thải ở khu vực bãi xe phường Lộc Vượng (giáp ranh với thôn Bôi Tây- Mỹ Phúc) ảnh hưởng tới môi trường và sinh hoạt của nhân dân các khu vực xung quanh.

- *Cử tri huyện Xuân Trường phản ánh và kiến nghị:*

+ Do chưa thống nhất được phương án xử lý tài sản trên đất nên việc bàn giao toàn bộ diện tích đất kho lương thực chợ Cát (nằm trong địa giới hành chính của 2 xã Xuân Thành và Xuân Đài) giữa Công ty cổ phần lương thực Nam Định và địa phương theo Quyết định 856/QĐ-UBND ngày 17/6/2008 của UBND tỉnh chưa thực hiện được. Đề nghị UBND tỉnh hủy quyết định số 856/2008/QĐ-UBND vì một số văn bản pháp lý làm căn cứ ban hành quyết định trên đã hết hiệu lực thi hành và chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý đất, tài sản trên đất kho lương thực chợ Cát theo các quy định hiện hành để bàn giao cho địa phương quản lý, khai thác sử dụng đúng mục đích theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất góp phần tạo thêm nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của địa phương.

+ Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra việc sử dụng đất của Cục Dự trữ Quốc gia tại tổ 17 thị trấn Xuân Trường.

3. Về công nghiệp, giao thông, xây dựng

- *Cử tri huyện Vụ Bản kiến nghị:* Tỉnh sớm cho mở rộng diện tích khu công nghiệp Bảo Minh để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất tạo việc làm cho lao động của địa phương.

- *Cử tri huyện Mỹ Lộc phản ánh và đề nghị:* UBND tỉnh quan tâm, cho mở nút giao thông giữa đường Đông Bắc, quốc lộ 10 và đê quốc gia tại khu vực chân cầu Tân Độ (xã Mỹ Tân) thành ngã tư để thuận tiện cho nhân dân tham gia giao thông và phát triển kinh tế của địa phương.

- *Cử tri huyện Trực Ninh đề nghị:* UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tiến hành khảo sát lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao thông ngã tư Cầu Đen - xã Trực Nội (quốc lộ 21B mới), nút giao thông ngã ba ngặt kéo (trên địa bàn xã Liêm Hải) để đảm bảo an toàn, hạn chế tình trạng tai nạn giao thông.

- *Cử tri huyện Xuân Trường phản ánh và kiến nghị:* Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét, sớm lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu ở khu vực giao cắt giữa quốc lộ 21 với đường 32 và tỉnh lộ 489C để đảm bảo an toàn giao thông.

- *Cử tri huyện Giao Thủy phản ánh và kiến nghị:* Tuyên đê Trung Ương trên địa bàn xã Giao An đang được bồi đắp để đảm bảo thuận lợi cho giao thông trên mặt đê và an toàn trong mùa mưa bão song lại gây khó khăn cho việc đi lại của những hộ dân ven chân đê do dốc đê quá cao. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành cơ quan chức năng xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ làm đường gom dân sinh dọc tuyên đê Trung Ương để đảm bảo thuận lợi cho sinh hoạt của nhân dân.

4. Về đầu tư, tài chính

- *Cử tri thành phố Nam Định phản ánh và kiến nghị:* Hiện nay, trụ sở Trạm Y tế của các phường, xã đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, tạo điều kiện phân bổ ngân sách để nâng cấp, sửa chữa trụ sở Trạm Y tế các phường, xã đảm bảo tiêu chí phường, xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế theo quy định.

- *Cử tri huyện Hải Hậu đề nghị:*

+ UBND tỉnh tiếp tục đầu tư đường du lịch kéo dài đoạn từ Quốc lộ 21 xuống đến Thị trấn Thịnh Long.

+ UBND tỉnh có văn bản hướng dẫn các địa phương phân bổ kinh phí theo Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, để HĐND các xã hoạt động có hiệu quả vì đến nay đã nửa nhiệm kỳ nhưng kinh phí được cấp chưa đảm bảo theo nội dung của Nghị quyết.

5. Về y tế, văn hóa - giáo dục

- *Cử tri thành phố Nam Định phản ánh và kiến nghị:*

+ Hiện nay, vào thời gian diễn ra Lễ hội, mức thu giá dịch vụ trông giữ phương tiện xe đạp, xe máy, ô tô tại khu vực Đền Bảo Lộc (xã Mỹ Phúc) không đúng và cao hơn mức quy định. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Mỹ Lộc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động thu giá dịch vụ trông giữ phương tiện tại đây để đảm bảo theo quy định và không làm ảnh hưởng đến việc thu giá dịch vụ trông giữ các phương tiện trên tại Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần – Chùa Tháp (phường Lộc Vượng).

+ Đề nghị ngành chức năng kiểm tra việc thu giá dịch vụ trông giữ phương tiện xe đạp, xe máy, ô tô tại các Bệnh viện trên địa bàn thành phố.

- *Cử tri huyện Ý Yên phản ánh và kiến nghị:* Đền thờ Phạm Ngũ Lão (tại thôn Hữu Hạ, xã Yên Mỹ) là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đã xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý làm cơ sở để thực hiện trùng tu lại.

- *Cử tri huyện Mỹ Lộc phản ánh và kiến nghị:*

+ Khu Di tích lịch sử văn hóa Đình Miếu Cao Đài (xã Mỹ Thành) được nhà nước cấp bằng Di tích lịch sử cấp Quốc gia hiện đã xuống cấp nghiêm trọng mặc dù một số hạng mục đã vận động được kinh phí xã hội hóa để tu bổ, sửa chữa. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí để trùng tu lại.

+ Đề nghị UBND xem xét, thỏa thuận chủ trương với cấp có thẩm quyền cho phép được xây dựng lò hóa vàng mã tại Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Bảo Lộc để đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường nơi đây.

6. Về lao động, thương binh và xã hội

- *Cử tri huyện Xuân Trường kiến nghị:* Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng quan tâm chăm sóc, tặng quà tới người cao tuổi vào dịp tháng 10 hàng năm theo Quyết định số 544/2015/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Về nội vụ

- *Cử tri huyện Vụ Bản kiến nghị:* tỉnh có chế độ, chính sách thỏa đáng hơn đối với những đồng chí Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn xóm, nhằm thực hiện được cơ chế kiêm nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII).

- *Cử tri huyện Hải Hậu kiến nghị:* UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn để các xã, thị trấn đã được công nhận là xã thuộc khu vực biên giới biển được hưởng các chế độ chính sách theo Nghị định 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 và các văn bản pháp luật khác theo quy định.

8. Về an ninh – quốc phòng

- *Cử tri huyện Giao Thủy phản ánh và kiến nghị:* Một số nội dung nêu trong các kết luận Thanh tra thời kỳ an ninh nông thôn của các cấp đến nay không còn phù hợp và không thể thực hiện được, dẫn đến những bức xúc của nhân dân nhất là trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hậu Thanh tra. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, có hướng xử lý, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương tháo gỡ các khó khăn.

- *Cử tri huyện Xuân Trường phản ánh và kiến nghị:* Việc thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân theo Quyết định số 896/2013/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 896) còn gặp rất nhiều khó khăn, vẫn còn yêu cầu nhiều thủ tục, giấy tờ và chưa thống nhất trong hướng dẫn công dân. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét các thủ tục hành chính và thống nhất trong hướng dẫn để đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân khi đến làm thủ tục.

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐÃ ĐƯỢC BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT

1. Kiến nghị đã được trả lời/giải quyết xong

a) Về nông nghiệp, nông thôn

- *Cử tri huyện Ý Yên đề nghị:* Tỉnh có cơ chế chính sách tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp liên kết tích tụ ruộng đất, liên kết với ngành nông nghiệp để phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững.

Nội dung kiến nghị này đã được UBND tỉnh trả lời trong Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh số 116/BC-UBND ngày 06/6/2018 (Mục I.2, Tr 1).

- *Cử tri huyện Giao Thủy phản ánh và kiến nghị:* Tuyến đê hữu sông Sò thuộc địa bàn xã Giao Tân, Giao Tiến, Giao Thịnh đã được nâng cấp năm 2012, song không đảm bảo an toàn trong giai đoạn hiện nay. Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét cho cứng hóa mặt đê.

Nội dung kiến nghị này đã được UBND tỉnh trả lời trong Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri số 115/BC-UBND ngày 06/6/2018 (Mục I.7.1, Tr 5).

b) Về tài nguyên và môi trường

- *Cử tri các huyện Ý Yên phản ánh và đề nghị:* Quy định các lần cấp Giấy chứng nhận không phải lần đầu (khi chuyển nhượng, cho tặng...) thuộc thẩm quyền của Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên môi trường là chưa hợp lý, không thuận tiện cho người dân khi giao dịch hành chính. Đề nghị UBND

tỉnh xem xét giao quyền cho UBND cấp huyện trong các trường hợp trên để thuận tiện cho người dân khi làm thủ tục chuyển nhượng Quyền sử dụng đất.

Nội dung kiến nghị này đã được UBND tỉnh trả lời trong Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri số 115/BC-UBND ngày 06/6/2018 (Mục II.1, Tr 7).

c) Về công nghiệp, điện lực, giao thông, xây dựng

- *Cử tri huyện Xuân Trường đề nghị:* đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với xe chở quá khổ, quá tải.

Nội dung kiến nghị này đã được UBND trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVIII trong Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 06/6/2018 (Mục III.1, Tr 13).

d) Về đầu tư, tài chính, ngân hàng

- *Cử tri huyện Mỹ Lộc phản ánh và kiến nghị:*

+ Kinh phí cấp cho hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã 5 triệu đồng/năm theo Nghị quyết số 10 ngày 22/9/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh đến nay là không phù hợp, không đảm bảo cho hoạt động của các tổ chức này. Đề nghị UBND tỉnh nâng mức kinh phí hoạt động hàng năm cho Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để đảm bảo hoạt động.

Nội dung kiến nghị này đã được UBND tỉnh trả lời trong Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh số 211/BC-UBND ngày 06/11/2017 (Mục II.1, Tr 18).

+ Tỉnh cần có những giải pháp hữu hiệu để thu hút nhà đầu tư vào Khu công nghiệp Mỹ Trung.

Nội dung kiến nghị này đã được UBND trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVIII trong Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 06/6/2018 (Mục 5, phần III,, Tr 15).

- *Cử tri các huyện Ý Yên và Mỹ Lộc đề nghị:* Tỉnh xem xét, có giải pháp hỗ trợ thêm kinh phí cho các xã đã và đang phấn đấu về đích xây dựng Nông thôn mới nhưng có điều kiện phát triển thấp, còn gặp nhiều khó khăn, trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng như nhà văn hóa, đường giao thông...

Nội dung kiến nghị này đã được UBND tỉnh trả lời trong Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh số 116/BC-UBND ngày 06/6/2018 (Mục I.1, Tr 1).

- *Cử tri các huyện Vụ Bản và Giao Thủy phản ánh và kiến nghị:* Hiện nay việc xử lý rác thải tại các địa phương bằng hình thức chôn lấp không còn phù hợp, gây ô nhiễm môi trường và không đủ quỹ đất. Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để các địa phương xây dựng lò đốt rác để xử lý rác thải.

Nội dung kiến nghị này đã được UBND trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVIII trong Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 06/6/2018 (Mục 3, phần IV, Tr 17).

đ) Về văn hóa, y tế, giáo dục

- *Cử tri huyện Xuân Trường kiến nghị:* nâng cao chất lượng, dịch vụ bệnh viện y tế tuyến huyện để nhân dân có thể đến khám chữa bệnh mà không phải đi các tuyến bệnh viện khác.

Nội dung kiến nghị được UBND tỉnh trả lời trong báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của đại biểu số 78/BC-UBND ngày 30/5/2017 (Mục 14, Tr 34).

e) Về nội vụ

- *Cử tri huyện Ý Yên đề nghị:* UBND tỉnh quan tâm thực hiện chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại Hội nạn nhân chất độc da cam, Hội khuyến học cấp xã theo Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung kiến nghị này đã được Sở Nội vụ trả lời trong Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri số 632/BC-SNV ngày 07/7/2015 (Mục 1).

- *Cử tri huyện Nam Trực kiến nghị:* UBND tỉnh tiếp tục cải cách thủ tục hành chính vì hiện nay thủ tục đầu tư, đất đai nhất là việc các doanh nghiệp và người dân thuê đất và chuyển đổi đất kèm theo các dự án thủ tục còn rất rườm rà.

Nội dung kiến nghị này đã được UBND trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVIII trong Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 06/6/2018 (Mục 5, phần II, Tr 10).

- *Cử tri huyện Xuân Trường kiến nghị:* Cấp có thẩm quyền xem xét, giữ nguyên mô hình quản lý như trước đây, đó là văn phòng đăng ký quyền SDD thuộc UBND huyện quản lý gắn với mô hình trung tâm giao dịch hành chính một cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi đến giao dịch.

Nội dung kiến nghị này đã được Sở Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVIII trong Báo cáo số 652/BC-SNV ngày 14/7/2016 (Mục 2, Tr 2).

- *Cử tri huyện Hải Hậu kiến nghị:* bổ xung kế toán cho các trường mầm non, vì các trường hiện nay thu chi nhiều nhưng không có kế toán.

Nội dung kiến nghị này đã được UBND trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVIII trong Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 06/6/2018 (Mục VI. 3,,Tr 20).

- *Cử tri các huyện Ý Yên và Mỹ Lộc đề nghị:* Đề nghị tỉnh quan tâm nâng mức phụ cấp cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn (xóm) và quy định chi hội trưởng Hội người cao tuổi ở các thôn (xóm) được hưởng phụ cấp.

Nội dung kiến nghị này đã được UBND tỉnh trả lời trong Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri số 102/BC-UBND ngày 15/6/2017 (Mục VI. 4, Tr 31).

2. Kiến nghị đang được giải quyết và cử tri tiếp tục kiến nghị

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục giải quyết các kiến nghị sau và báo cáo kết quả giải quyết tại kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh:

a) Về nông nghiệp, nông thôn

- *Cử tri huyện Vụ Bản tiếp tục kiến nghị:* tỉnh cho thi công và kiên cố hóa mặt đê bồi (sông Đào) đoạn còn lại, bố trí vốn cho trạm bơm Đê .

Nội dung kiến nghị này đã được UBND trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVIII trong Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 06/6/2018 (Mục 5, phần I,,Tr 4).

- *Cử tri huyện Ý Yên phản ánh và kiến nghị:* Nguồn nước tại nhà máy nước Vụ Bản không đảm bảo chất lượng phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra giám sát nguồn nước sạch tại nhà máy nước Vụ Bản.

Nội dung kiến nghị này đã được UBND tỉnh trả lời trong Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh số 142/BC-UBND ngày 25/10/2016 (Mục 4, Tr 5) và Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri số 236/BC-UBND ngày 23/11/2017 (Phần A, Mục I. 6, Tr 4).

- *Cử tri các huyện Ý Yên, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Xuân Trường và Hải Hậu đề nghị:* UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ cho nhân dân bị thiệt hại vụ mùa năm 2017 do đợt mưa lũ và dịch bệnh lùn sọc đen gây ra để khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống.

Nội dung kiến nghị này đã được UBND trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVIII trong Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 06/6/2018 (Mục 5, phần I, Tr 4) và tại Công văn số 56/UBND-VP2 ngày

26/6/2018 về việc làm rõ một số nội dung liên quan đến kiến nghị của cử tri.

- *Cử tri các huyện Ý Yên, Mỹ Lộc đề nghị:* UBND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở dịch vụ sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trong tỉnh (thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thóc giống) để phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng để bảo vệ môi trường, sức khỏe và hạn chế thiệt hại cho nhân dân vì hiện nay trên thị trường trôi nổi nhiều hãng thuốc bảo vệ thực vật mà nhà nước không kiểm soát được.

Nội dung kiến nghị này đã được UBND tỉnh trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVIII trong Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 06/6/2018 (Mục 10, phần I, Tr 7).

- *Cử tri huyện Giao Thủy kiến nghị:* UBND tỉnh sớm phê duyệt, hoàn thiện các thủ tục, chỉ đạo doanh nghiệp đầu tư xây dựng Trạm bơm tăng áp xã Giao Thanh, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện công trình nước sạch phục vụ đời sống nhân dân cho 4 xã Giao Thanh, Giao Thiện, Giao Hương, Giao An.

Nội dung kiến nghị này đại biểu HĐND tỉnh chất vấn tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVIII.

b) Về tài nguyên và môi trường

Cử tri các huyện Nam Trực và Giao Thủy phản ánh và kiến nghị: Không nhất trí với trả lời của UBND tỉnh về vấn đề khai thác cát trái phép (cơ bản không còn diễn ra) và khẳng định thực tế tình trạng khai thác cát trái phép ở cửa sông Hồng (thuộc địa bàn xã Giao Hương, huyện Giao Thủy), đoạn sông Hồng từ điểm thứ nhất đến điểm bách tính (địa bàn huyện Nam Trực) vẫn diễn ra phức tạp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng quyết liệt thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm việc khai thác cát trái phép ở khu vực này.

Nội dung kiến nghị này đã được UBND tỉnh trả lời trong Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri số 115/BC-UBND ngày 06/6/2018 (Mục II.7, Tr 12).

c) Về công nghiệp, giao thông, xây dựng, điện lực

- *Cử tri huyện Mỹ Lộc phản ánh và đề nghị:* Hiện nay, đường T3 Vĩnh Giang từ cầu Viêng xã Mỹ Phúc đến cầu Ốc xã Lộc Hòa (thuộc dự án Trần), làm dở dang đã lâu, xuống cấp nghiêm trọng, gây bức xúc cho người dân. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, đầu tư để hoàn thành đoạn đường trên.

Nội dung kiến nghị này đã được UBND tỉnh trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVIII trong Báo cáo số 115/BC-UBND ngày

06/6/2018 (Mục 4, phần III, Tr 15).

d) Về tài chính, ngân hàng, đầu tư

- *Cử tri huyện Mỹ Lộc đề nghị:* UBND tỉnh chấp thuận đơn giá thu tiền sử dụng đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu tái định cư Mỹ Trung cho các trường hợp đủ điều kiện được hưởng chế độ tái định cư khu công nghiệp Mỹ Trung.

Nội dung kiến nghị này đã được UBND trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVIII trong Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 06/6/2018 (Mục 6, phần II, Tr 11).

đ) Về an ninh – quốc phòng

- *Cử tri huyện Xuân Trường kiến nghị:* ngành chức năng rà soát đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng quy định.

Nội dung kiến nghị này đã được đại biểu HĐND tỉnh chất vấn và UBND tỉnh trả lời trong Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của đại biểu và kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai số 155/BC-UBND ngày 24/11/2016 (Mục II.6, Tr 39).

3. Kiến nghị chưa được giải quyết cần tập trung giải quyết

Đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng tập trung giải quyết những kiến nghị sau đây và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị tại kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh:

a) Về nông nghiệp, nông thôn

- *Cử tri huyện Hải Hậu tiếp tục kiến nghị:*

+ UBND tỉnh sớm có kế hoạch đầu tư triển khai nâng cấp các cống tiêu thoát nước phục vụ nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp trên đê Sông Sò thuộc địa phận xã Hải Nam và Hải Phúc, vì sau khi đầu tư nâng cấp mặt đê thì cống không được nâng cấp lên, mặt cống thấp hơn mặt đê nhiều, khó khăn cho việc đi lại, phòng chống bão lụt và tiêu thoát nước.

Nội dung kiến nghị này đã được Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVIII trong Báo cáo số 180/BC-SNN ngày 15/7/2016 (Mục 8, Tr 8).

+ UBND tỉnh cấp kinh phí và chỉ đạo hoàn thiện xong dự án đường cứu hộ, cứu nạn đoạn Hải Lý đi Hải Chính (khoảng 600m), làm nền đã nhiều năm nhưng không tiếp tục thi công gây ô nhiễm môi trường, khó khăn cho đi lại và

sinh hoạt của nhân dân trong vùng.

Nội dung kiến nghị này đã được UBND tỉnh trả lời trong Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri số 102/BC-UBND ngày 15/6/2017 (Mục I.9, Tr 08).

b) Về tài nguyên và môi trường

- *Cử tri thành phố Nam Định tiếp tục kiến nghị:* UBND tỉnh kiểm tra và đưa ra biện pháp xử lý việc sử dụng đất tại nhà số 39 phố Hàng Đồng, TP Nam Định do Trường PTTH Nguyễn Khuyến đang quản lý.

Nội dung kiến nghị này đã được UBND tỉnh trả lời trong Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri số 115/BC-UBND ngày 06/6/2018 (Mục II.2, Tr 09).

c) Về công nghiệp, giao thông, xây dựng, điện lực

- *Cử tri thành phố Nam Định tiếp tục phản ánh và kiến nghị:* Tuyến đường gom đoạn từ Khu công nghiệp Hòa Xá tới đường Trần Huy Liệu (thuộc địa phận xã Mỹ Xá) chưa có dẫn đến xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đối với công nhân các khu, cụm công nghiệp. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm làm đường gom đoạn đường này để tránh tai nạn giao thông.

Nội dung kiến nghị này đã được UBND tỉnh trả lời trong Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri số 102/BC-UBND ngày 15/6/2017 (Mục III.6, Tr 18).

Trên đây là tổng hợp các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri với kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri với Trung ương, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết và trả lời cử tri vào kỳ họp thường lệ tiếp theo của HĐND tỉnh. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri với các địa phương, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển về Thường trực HĐND các huyện, thành phố để tổng hợp báo cáo kỳ họp HĐND các huyện, thành phố./.

**TM. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT.



Khương Thị Mai

